

Việc làm tại Cộng hoà Séc - Thời gian làm việc

Đối với công việc toàn thời gian, tại Cộng hòa Séc được quy định 40 giờ mỗi tuần. Trong trường hợp làm việc bán thời gian, số giờ mỗi tuần được giảm xuống. Đồng thời, lương, quyền nghỉ phép hoặc các quyền lợi khác được cung cấp cũng sẽ bị giảm. Người sử dụng lao động quyết định thời gian bắt đầu và kết thúc giờ làm việc. Đối với trường hợp làm theo ca phải sắp xếp lịch trực ca trước 14 ngày.

- Chế độ làm việc hai ca hoặc ba ca - nhân viên thay phiên nhau sau 12 hoặc 8 tiếng trong vòng một ngày.
- Tuần dài hoặc tuần ngắn - điều này có nghĩa là bạn làm việc nhiều ngày hơn trong một tuần (thường là Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật) và ít ngày hơn trong tuần thứ hai (thường là Thứ Tư, Thứ Năm).

Một số người sử dụng lao động cho phép nhân viên được linh hoạt giờ làm việc hoặc làm việc tại nhà:

GIỜ LÀM VIỆC LINH HOẠT - kiểu linh hoạt này cho phép nhân viên được chủ động thay đổi giờ làm việc, trong khoảng thời gian do người sử dụng lao động quy định. Vì vậy, nếu người sử dụng lao động của bạn quyết định rằng bạn phải làm việc từ 10:00 đến 14:00, chẳng hạn, bạn đến làm việc lúc 8:00 hay 10:00 là tùy thuộc vào bạn. Thời gian kết thúc giờ làm việc sẽ phụ thuộc vào hợp đồng mà bạn đã giao kết với người sử dụng lao động.

TUẦN LÀM VIỆC NÉN - theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là bạn chỉ đi làm 4 ngày thay vì 5 ngày, nhưng bạn vẫn sẽ phải làm việc theo số giờ hàng tuần được quy định. Vậy nên là nếu bạn được quy định làm việc 40 giờ một tuần, bạn có thể làm việc 10 tiếng mỗi ngày.

HOMEOFFICE - LÀM VIỆC TẠI NHÀ - theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và tính chất công việc được thực hiện. Homeoffice nghĩa là bạn làm việc tại nhà. Mức độ thường xuyên và liệu bạn có thể làm việc tại nhà hay không là do người sử dụng lao động quyết định. Ngay cả trong trường hợp làm việc tại nhà, bạn vẫn phải tuân thủ An toàn vệ sinh lao động - nghĩa là quy tắc bảo vệ an toàn và sức khỏe trong khi làm việc.

Chế độ được nghỉ bù hoặc nghỉ mất sức lao động là như thế nào?

- Nếu bạn làm việc vào ban đêm, vào cuối tuần hoặc vào ngày lễ, bạn sẽ được trả thêm lương.
- Nếu bạn làm thêm giờ, bạn có thể nghỉ bù sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Ví dụ, nếu bạn đã làm việc quá 2 tiếng, bạn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động rằng hôm sau bạn sẽ về nhà sớm hơn 2 tiếng.
- Nếu bạn bị ốm, bạn được hưởng "đơn chứng nhận mất khả năng lao động" - một đơn chứng nhận mất khả năng lao động sẽ do bác sĩ cấp cho bạn. Trong thời gian bị bệnh, bạn sẽ không thể đi làm. Nhưng bạn sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau, tức là một phần tiền lương.
- Nếu bạn có hẹn với bác sĩ, bạn có thể nhờ bác sĩ xác nhận cho mình trên chứng nhận nghỉ việc để sau đó bạn nộp tại nơi làm việc. Nhờ vậy, bạn sẽ không cần phải làm việc bù trong thời gian mình tham khám bác sĩ.
- Nếu con bạn bị bệnh và bạn là người chăm sóc, bạn có thể xin cấp Đơn chứng nhận chăm sóc thành viên gia đình OČR-Ošetřování, để sau đó nộp tại nơi làm việc và ở nhà. Trong khoản thời gian này, bạn sẽ được hưởng một phần tiền lương của mình.
- Nếu bạn cảm thấy không khỏe, bạn có thể chọn những ngày được gọi là sick days, ngày để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, không phải người sử dụng lao động nào cũng có lựa chọn này. Phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và người sử dụng lao động liệu họ có cho phép hay không và nếu có, thì có thì là bao nhiêu ngày. Nếu bạn chọn ngày này, bạn sẽ không cần phải xin đơn chứng nhận mất khả năng lao động từ bác sĩ.

NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ TÌNH HÌNH CỦA MÌNH, HÃY THAM VẤN MỘT SỐ NGƯỜI. CHÚNG TÔI RẤT VUI ĐƯỢC GIÚP BẠN TẠI TRUNG TÂM THÍCH ỨNG HỘI NHẬP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI. HÃY ĐẶT LỊCH TRƯỚC ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN.



FINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNÍÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ
A INTEGRAČNÍ FOND



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/31/03 je financováno Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.